

คอตช.เรียกถกปมโรลส์-รอยซ์ เลขาธิการฯสภาฯยื่น 'ซีซีทีวี' ไปร้องใส่

ชาวสวนยางปลื้มราคาพุ่งใกล้ถึงกิโลละร้อย ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น 14 จังหวัดภาคใต้กระเตื้อง 'สุวพันธุ์' เตรียมเรียก 'คอตช.' ถกถกสนทนโรลส์-รอยซ์ในเดือนนี้
เลขาธิการฯสภาฯยื่นจัดซื้อจัดจ้างกล้อง 'ซีซีทีวี' ถูกต้องตามระเบียบ (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

โรลส์-รอยซ์

คอตช.เตรียมถกสนทนโรลส์-รอยซ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คอตช.) เปิดเผยมการดำเนินการของ คอตช. ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. พลิตและสำรวจวิโตรงเลียม จำกัด (มหาชน) พัวพันการรับสินบนจากบริษัท โรลส์-รอยซ์ ประเทศอังกฤษ ว่า คอตช.จะเป็นหน่วยคอยอำนวยความสะดวกติดตามและขับเคลื่อน รวมถึงให้แนวทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้สามารถดำเนินการไปได้ ดังนั้น สิ่งที คอตช.ทำอยู่ตอนนี้คือประสานงานกับหน่วยตรวจสอบกลาง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งได้มอบหมายให้นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขาธิการ คอตช. ติดตามประสานงานในเรื่องนี้

“อยากให้เราไปดูดูผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบกลางเขาเป็นอย่างไรบ้าง ส่วน คอตช.จะประสานงานเพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ กับเรื่องมาตรการทั้งในเชิงป้องกัน เชิงการบังคับใช้กฎหมาย” นายสุวพันธุ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเรียกหน่วยงานที่อยู่ใน คอตช.มาร่วมประชุมเรื่องนี้หรือไม่ นายสุวพันธุ์กล่าวว่า ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการประชุม คอตช.ร่วมกัน แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวัน ซึ่งจะหารือเรื่องสนทนโรลส์-รอยซ์ด้วย อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังไม่ได้กำชับอะไรเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ประยงค์นัดหารือลับตาหน้า

นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คอตช.) กล่าวถึงการตรวจสอบสนทนโรลส์-รอยซ์ ว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน คอตช. มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

คอตช. ทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาร่วมกันประชุมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกันถึงวันในการประชุม โดยคาดว่าจะสามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันได้ภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้การประชุมของ คอตช.ในครั้งนี้จะถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรก หลังจากทีนายสุวพันธุ์เข้ามาเป็นประธาน คอตช. นอกจากเรื่องสนทนโรลส์-รอยซ์แล้ว คงจะมีการหารือถึงทิศทางการทำงานและแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานใน คอตช.ด้วย

เลขาธิการฯสภาฯยื่นซีซีทีวีไปร้องใส่

ความคืบหน้าการตรวจสอบว่าการจัดซื้อกล้องซีซีทีวีของรัฐสภาระหว่างปี 2548-2549 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมระบุว่ามีการรับสินบน

นายโกศิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงดังกล่าว ระบุว่า เรื่องนี้ผ่านมานานมากแล้ว และไม่รู้เรื่องสินบนซีซีทีวี แต่จากการติดตามข่าวทราบว่ามีการทำสัญญา 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 มีนาคม 2549 และเดือนกุมภาพันธ์ 2552 กระบวนการทั้งหมดตนไม่เกี่ยวข้อง เพราะมีการยุบสภาไปตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 อีกทั้งเป็นเรื่องของฝ่ายประจำดูแล และในช่วงปี 2552 ที่มีการทำสัญญาอีกรอบ คงต้องตรวจสอบดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในช่วงนั้น

ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้ทำรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อกล้องซีซีทีวี เสนอต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว โดยการจัดซื้อเป็นการดำเนินการของสำนักประชาสัมพันธ์ 2 ช่วงคือระหว่างปี 2548-2549 และ ระหว่างปี 2551-2552 ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการทุจริตการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ทั้งยังพบว่ารายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมประมูลงานไม่ตรงกับตามการรายงานที่เปิดเผยจากสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม นายพรเพชรอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อความรอบคอบชัดเจนอีกครั้ง

กรมศุลกากรยื่นนำเข้ารถเอ็นจีวี

ส่วนการตรวจสอบการนำรถเอ็นจีวีของบริษัท ซูเปอร์ริชา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าให้กับบริษัท เบลท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชนะการประมูลจัดหารถเอ็นจีวี จำนวน 489 คัน ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยพบว่ามีการหลบเลี่ยงภาษี และมีความเป็นไปได้ว่า ขสมก.อาจยกเลิกสัญญากับบริษัท เบลท์ริน

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองโฆษกกรม

ศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรตรวจสอบแล้ว ว่ารถเมล์เอ็นจีวีดังกล่าว มีแหล่งกำเนิดในประเทศจีนทั้งหมด แม้ว่าทางผู้นำเข้าจะยอมจ่ายภาษีนำเข้าในอัตรา 40% ในล็อตที่ 3 และ 4 จำนวน 291 คัน แต่ยังคงยืนยันว่านำเข้าจากมาเลเซีย ซึ่งรถดังกล่าวถูกตรวจปล่อยไปแล้ว แต่ผู้นำเข้าต้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากสำแดงแหล่งกำเนิดเท็จ

นายกรีกษา กล่าวว่า กรมศุลกากรยืนยันว่า ได้ทำตามกฎหมายของกรมแล้ว ส่วนหน่วยงานอื่นจะตัดสินใจอย่างไรเป็นอำนาจของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งกรมศุลกากรได้ตอบคำถามที่ทาง ชสมก.สอบถามมาแล้วว่า ขณะนี้ผู้นำเข้ารถยนต์เอ็นจีวีอยู่ระหว่างถูกกรมศุลกากรดำเนินคดี โดยขอให้ผู้นำเข้ามาชี้แจงกรณียืนยันว่ารถยนต์ดังกล่าวนำเข้าจากมาเลเซีย

ผู้นำเข้าดินเสี่ยงค่าปรับ

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากรเปิดเผยว่า แม้ผู้นำเข้าสำแดงว่ารถเมล์เอ็นจีวีเป็นการนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย รวม 489 คัน แต่กรมศุลกากรไม่เชื่อว่ารถเมล์เอ็นจีวีนำเข้าจากมาเลเซีย ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าตามข้อตกลงระหว่างภายในกลุ่มอาเซียน เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า รถเมล์ทั้งหมดนำเข้าจากจีน ทำให้ต้องจ่ายภาษีนำเข้าในอัตรา 40% ของมูลค่านำเข้า ตกคันละ 1.47 ล้านบาท รวมถึงต้องจ่ายค่าปรับ 2 เท่าฐานสำแดงเท็จ

ทั้งนี้ แม้ว่าทางผู้นำเข้าจะยอมจ่ายภาษีนำเข้าในอัตรา 40% ในล็อตที่ 3 และ 4 จำนวน 291 คัน ให้แก่กรมศุลกากรแล้วก็ตาม แต่ผู้นำเข้ายังยืนยันที่จะระบุใบขนสินค้าว่าเป็นรถยนต์นำเข้าจากมาเลเซีย เพื่อไม่ต้องเสียค่าปรับในอัตรา 2 เท่าของค่าภาษีที่ต้องจ่าย หรือต้องจ่ายเพิ่มอีกคันละ 2.94 ล้านบาท

ราคาขงฟุ้งใกล้กิโลละ 100

สำหรับสถานการณ์ราคาขงฟุ้งในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาที่ตลาดกลางขงฟุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ยางแผ่นดิบ 1-3% กิโลกรัมละ 93.82 บาท ยางแผ่นดิบ 3-5% กิโลกรัมละ 93.62 บาท ยางแผ่นดิบ 5-7% กิโลกรัมละ 92.62 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 98.04 บาท น้ำยางสด ณ โรงงานกิโลกรัมละ 84.65 บาท และเศษยาง ณ โรงงานกิโลกรัม

ละ 42.50 บาท

ที่ จ.สงขลา ผศ.ดร.นิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในเดือนมกราคม 2560 พบดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในด้านภาวะเศรษฐกิจเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากสัญญาณราคายางพาราปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี และการใช้จ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นจากวันหยุดยาวปีใหม่และวันตรุษจีน

“ปัจจุบันราคาน้ำยางสดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 20 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้น้ำยางสดมีราคา 87.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ประชาชนที่กำลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้จ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ และเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของภาคใต้” ผศ.ดร.นิวัฒน์กล่าว

ชาวสวนบึงกาฬสุดปลื้ม

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ประชาชนมองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากคือการว่างงาน ร้อยละ 30.20 หนี้สินครัวเรือน ร้อยละ 24.60 และค่าครองชีพ ร้อยละ 13.10 ซึ่งปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือการว่างงาน หนี้สินครัวเรือน และค่าครองชีพ

ที่จ.บึงกาฬ นายสิทธิพร ดวงมาลาชาวสวนยางพาราบ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ กล่าวว่า ระยะเวลาอากาศเริ่มเข้าสู่หน้าแล้ง หลังฝนหยุดตกมานานเป็นระยะที่ต้นยางพาราผลัดใบ จึงให้น้ำยางน้อยกว่าฤดูฝนและต้นฤดูหนาว มีพื้นที่ปลูกยางพารา 6 ไร่ เดิมเคยขายยางก้อนถ้วยได้ 350-400 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันขายได้แค่ 250 กิโลกรัม ลดลงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แม้ระยะนี้ต้นยางพาราผลัดใบก็ต้องกรีดเพราะมีค่าใช้จ่ายทุกวัน ขณะที่ราคาขงฟุ้งปัจจุบันดีกว่าที่ผ่านมา เช่น ยางก้อนถ้วยค้ำคืนกิโลกรัมละ 41 บาท สูงกว่าเดิมกิโลกรัมละ 15 บาท เป็นราคาที่เกษตรกรทุกคนพอใจ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น